

Số: 522 /BC-PTNMT

Hón Quản, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu**  
**HDND huyện sau kỳ họp thứ 17, HDND huyện khóa XI**

Căn cứ Công văn số 1552/UBND-KTTH ngày 07/10/2020 của UBND huyện Hón Quản về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HDND huyện sau kỳ họp thứ 17, HDND huyện khóa XI,

Nay phòng Tài nguyên và Môi trường giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri có liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

**1. Cử tri Trần Trương Thị Vãng - ấp 5, xã Tân Quan, huyện Hón Quản, tỉnh Bình Phước:**

**Nội dung 1:** Đề nghị UBND huyện xem xét cấp GCNQSD đất cho các hộ dân tại tổ 1 để tạo điều kiện cho bà con làm nhà trên mảnh đất của mình.

**Trả lời:** hiện nay diện tích đất này thuộc Công ty cao su Bình Long quản lý chưa giao về địa phương nên chưa có cơ sở xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Đề nghị UBND xã Tân Quan xác minh, báo cáo cụ thể nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của các hộ dân này để Phòng có cơ sở tham mưu UBND huyện làm việc với Công ty cao su Bình Long xem xét, giải quyết.

**Nội dung 2:** Đề nghị do lại đất nhà tôi, sổ đỏ ngày trước có hiển thị đường nhưng sổ hiện tại không có.

**Trả lời:** ngày 17/10/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND xã Tân Quan làm việc với bà Trương Thị Vãng bà trình bày lại ý kiến như sau: bà đề nghị do đạc lại mảnh đất của nhà để thể hiện đường trên GCNQSD đất vì đất của Nông trường đã bỏ để làm đường nhưng trên GCNQSD đất không thể hiện đường.

Trường hợp của bà hiện tại phần diện tích đất làm đường giao thông vẫn thuộc đất của Công ty cao su Bình Long quản lý nên chưa có cơ sở xem xét giải quyết việc thể hiện đường trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND xã Tân Quan tổng hợp tất cả các tuyến đường như trên và làm việc với Nông trường, sau đó có báo cáo cụ thể cho UBND huyện (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để làm việc với Công ty cao su Bình Long thực hiện việc thu hồi đất theo quy định, từ đó mới có cơ sở đăng ký biến động đường trên GCNQSD đất cho người dân.



**2. Cử tri: Lương Văn Hải ấp Sờ Nhi, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước kiến nghị:** hộ gia đình ông xin tách thửa diện tích 2.000m<sup>2</sup> cho con gái nhưng hồ sơ không được giải quyết lý do: phần diện tích đất tách phù hợp đất ỡ, đề nghị các ngành chức năng xem xét.

**Trả lời:** qua trao đổi ông Hải cho biết hiện nay ông Hải đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. sau khi chuyển mục đích thì ông sẽ thực hiện việc tách thửa theo quy định và ông cũng không thắc mắc kiến nghị nữa.

**3. Cử tri Trần Bá Định - ấp Hưng Thạnh, cử tri Vũ Tài Thu - ấp Quán Lợi, cử tri Nguyễn Thị Thoa - ấp Sóc Lết, xã Tân Lợi kiến nghị:** Trại chăn nuôi heo Thái Bình ở ấp Hưng Thạnh, xã Tân Lợi bốc mùi hôi thối, cử tri đã nhiều lần phản ánh. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tiến hành kiểm tra nhưng kết quả kiểm tra và hướng xử lý như thế nào thì chưa có văn bản chính thức trả lời cho cử tri biết, gây bức xúc cho người dân sống xung quanh khu vực trại heo. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và có văn bản trả lời cho cử tri.

**Trả lời:**

Ngày 25/6/2020 phòng Tài nguyên và Môi trường đã kết hợp UBND xã Tân Lợi, cử tri Trần Bá Định tiến hành kiểm tra thực tế tại Trại trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH MTV Dầu tư chăn nuôi Thái Bình theo nội dung phản ánh. Qua điểm kiểm tra, Trại trại chăn nuôi đang hoạt động bình thường. Nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi được thu gom vào hệ thống xử lý theo quy định, không có hiện tượng nước thải được xả trực tiếp ra môi trường. Công ty có sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi để xử lý mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo, mùi hôi phát sinh không đáng kể. Vụ việc này Phòng đã tham mưu UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 297/BC-PTNMT ngày 02/7/2020.

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát ngày 06 và 13/10/2020; qua kết quả trao đổi, làm việc với cử tri Trần Bá Định và Nguyễn Thị Thoa thì hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường không khí xung quanh do mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi heo của Công ty đã được khắc phục, không còn xảy ra.

Xét thấy hoạt động chăn nuôi heo là hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, vì vậy Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật vệ bảo vệ môi trường; thường xuyên vận hành các công trình xử lý môi trường theo đúng quy định; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi để giảm thiểu triệt để mùi hôi phát sinh và trồng cây xanh cách ly tại khu vực trại, không gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

**4. Cử tri Nguyễn Thanh Dũng – ấp 6, xã An Khương kiến nghị:** Đề nghị các ngành chức năng của huyện tăng cường công tác kiểm tra xử lý đối với các trại chăn nuôi heo khu vực hồ đập xã An Khương, các trại heo này thường xuyên xả nước thải làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực này.

**Trả lời:**

Ngày 13/10/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp UBND xã An Khương tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh được biết cử tri phản ánh Trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Song Bích (có địa chỉ tại ấp 1, xã An Khương) xả nước thải chăn nuôi vào khu vực suối gần trang trại và chảy vào hồ đập An Khương, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt.

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã liên hệ với Công ty TNHH Song Bích để tiến hành kiểm tra thực tế Trang trại chăn nuôi heo, nhưng đại diện Công ty có trình bày do hiện nay đang xảy ra dịch tả lợn Châu Phi nên Đoàn chưa thể tiến hành kiểm tra Trang trại được. Vì vậy, Đoàn đã tiến hành kiểm tra khu vực suối mà cử tri phản ánh và khu vực xung quanh Trang trại chăn nuôi heo của Công ty. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn nhận thấy nước suối bình thường, không có mùi hôi, không có hiện tượng nước thải chăn nuôi từ Trang trại chăn nuôi heo xả trực tiếp ra suối như phản ánh.

Xét thấy công tác kiểm tra công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Song Bích là vượt thẩm quyền của huyện. Vì vậy, phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra công tác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Trang trại chăn nuôi heo nêu trên.

Trên đây là giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XI của phòng Tài nguyên và Môi trường./.

**Nơi nhận:**  
- UBND huyện;  
- Lưu: VT.



*Nguyễn Thị Hồng Hạnh*

